



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

23 กันยายน 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>นโยบาย 30 บาทฯ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ประชาไท, ฐานเศรษฐกิจ, GCC, Hfocus)</p> <p>- นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ในวันศุกร์ที่ 27 ก.ย.นี้ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะมาเป็นประธานเปิดงาน “30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า” ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารบี 6.แจ้งวัฒนะ กทม. เพื่อประกาศการเดินหน้านโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ในพื้นที่กทม. และให้ประชาชนทราบถึงสิทธิ วิธีการและขั้นตอนการรับบริการ รวมถึงหน่วยบริการที่สามารถเข้ารับบริการได้ พร้อมเชิญชวนลงทะเบียนล่วงหน้ารับการตรวจสุขภาพฟรีกับคาราวานตรวจสุขภาพของกทม. บริการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ ตรวจยีนกลายพันธุ์ก่อมะเร็งเต้านมจากกรมวิทย์ฯ ทำฟันโดยคลินิกทันตกรรมชุมชนอบอุ่น นวดเพื่อการรักษาและฟื้นฟูโดยคลินิกแพทย์แผนไทยชุมชนอบอุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า ปัจจุบันผู้มีสิทธิบัตรทองในพื้นที่ กทม. มีประมาณ 5.4 ล้านคน ไม่รวมประชากรแฝง โดยผู้มีสิทธิบัตรทองนอกจากการรับบริการที่หน่วยบริการปฐมภูมิ/ประจำตามสิทธิแล้ว ยังสามารถรับบริการได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง คลินิกชุมชนอบอุ่นประมาณ 280 แห่ง รวมทั้งหน่วยบริการทางเลือกใหม่อีก 1,369 แห่ง ที่มีตราสัญลักษณ์ “30 บาทรักษาทุกที่” โดยใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว</p>	
<p>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>สารสกัดใบกระท่อม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, กท.ธุรกิจ, บ้านเมือง, ผจก., sonhdhitalk, inn, hfocus, thebetter, newtv, headtopics)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้ไปตอบกระทู้ของ สส.ปทุมธานี พรรคประชาชน เรื่องเกี่ยวกับใบกระท่อมและได้ชื่นชมไปว่า เขต จ.ปทุมธานี เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกกระท่อมจำนวนมาก และเป็นสายพันธุ์ที่มีคุณภาพ ตนยืนยันเรื่องน้ำดื่มใบกระท่อมที่นำมาขายกันนั้น ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน ล่าสุด อย. ได้อนุญาตให้ใช้สารสกัดใบกระท่อมในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เม็ด แคปซูล และของเหลว พร้อมทั้งกำหนดปริมาณสารไมทราเจนินเพื่อให้เห็นใจความปลอดภัย ซึ่งปัจจุบันได้ปรับปรุงข้อกำหนดปริมาณสารไมทราเจนินในผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น จากเดิมไม่เกิน 0.2 มิลลิกรัมเป็นไม่เกิน 1 มิลลิกรัม ซึ่งเป็นปริมาณที่มีรายงานผลการศึกษาวิจัยเป็นที่ประจักษ์แล้ว ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขออนุญาตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้ ซึ่งจะส่งผลต่อเกษตรกรผู้ปลูกกระท่อมสามารถขยายตลาดและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น</p>	
<p>แบ่งเกรดการนวดแผนไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เผย สธ. จะขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ (Care and Wellness Economy) โดยเริ่ม 1 ต.ค. นี้ ส่วนงานที่ง่ายสุดและเร็วสุดคือการจัดระเบียบเรื่องการนวดของแพทย์แผนไทย การนวดเพื่อการรักษา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ต่างชาติที่เข้ามาในไทยชื่นชอบ ได้ให้นโยบายให้จัดเกรดหรือแบ่งระดับความสามารถของหมอนวดแผนไทย คนที่มีความเชี่ยวชาญควรได้รับค่าตอบแทนที่สูงขึ้น รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนในเครื่องมือแพทย์และยารักษาโรค โดยจะอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการลงทุน เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประเทศ พร้อมเน้นเรื่องฟิตเนสและการบริโภคอาหารที่ถูกวิธี เพื่อสร้างสุขภาพที่ดีและป้องกันการเจ็บป่วย</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, fm91bkk, thaitabloid, inn, hfocus, thailandplus)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสำราญ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมทางไกลเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ครั้งที่ 6/2567 ร่วมกับกองสาธารณสุขฉุกเฉิน กรมอนามัย และสสจ. ว่า ยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 10 จังหวัด คือ พิษณุโลก พิจิตร นครนายก พระนครศรีอยุธยา หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อุดรธานี สกล และตรัง ประชาชนได้รับผลกระทบรวม 3,333 ครอบครัว มีผู้บาดเจ็บเพิ่มขึ้น 176 ราย สละสม 992 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 47 ราย อย่างไรก็ตาม บางพื้นที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นจนปิดศูนย์พักพิงได้บางแห่ง โดยเชียงรายปิด 4 แห่ง เชียงใหม่ปิด 3 แห่ง ลำปางปิด 1 แห่ง เหลือศูนย์พักพิงใน 7 จังหวัดรวม 83 แห่ง ขณะที่สถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบ 67 แห่ง สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ พร้อมเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก จ. พะเยา ลำน้ำทาสูงขึ้นที่ จ.ลำพูน และน้ำวังสูงขึ้นในจ.ลำปาง ห่วง 2 วันนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากทุกภาค พร้อมเตือน 6 จังหวัดปริมาณน้ำฝนมากกว่า 150 มิลลิเมตร 14 จังหวัดเสี่ยงแผ่นดินถล่ม และ 5 จังหวัดเสี่ยงน้ำล้นตลิ่ง ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ เตรียมมาตรการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับ</p>	
<p>โควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ประชาชาติธุรกิจ)</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ภายในประเทศ สัปดาห์ล่าสุด สัปดาห์ที่ 37 ระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน 2567 ว่า มีผู้ป่วยรายใหม่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มจำนวน 238 ราย หรือเฉลี่ย 34 ราย/วัน เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย และอยู่ในกลุ่ม 608 มีอายุ 70 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ ในสัปดาห์นี้ยังมีผู้ป่วยปอดอักเสบอีกจำนวน 166 ราย ผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ 64 ราย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ch5)</p> <p>- นักวิทยาศาสตร์ ตรวจพบการระบาดของเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ลูกผสมตัวใหม่ "KP.2.3/XEC" ใน 9 ประเทศทั่วโลก ได้แก่ สหราชอาณาจักร ออสเตรีย เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สโลวีเนีย สวีเดน เดนมาร์ก ยูเครน และสหรัฐอเมริกา โดยยืนยันผู้ติดเชื้อแล้ว 21 ราย สายพันธุ์ลูกผสมนี้เกิดจากการรวมตัวของเชื้อโอมิครอนสองสายพันธุ์ คือ XEC และ KP.2.3 ซึ่งจากการวิเคราะห์รหัสพันธุกรรม พบว่ามีความสามารถในการแพร่เชื้อสูงกว่าสายพันธุ์ XEC ถึง 2 เท่า และสูงกว่าสายพันธุ์โอมิครอนอื่นๆ ที่ระบาดอยู่ทั่วโลก แม้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันถึงความรุนแรงของโรค การหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกัน และประสิทธิภาพของวัคซีนที่มีอยู่ แต่การค้นพบนี้เป็นสัญญาณเตือนให้ทั่วโลกเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เพจ หมอมนูญ ลิเชวงวงศ์ FC</p> <p>- โพสต์ ช่วงนี้พบคนป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 เข้ามานอนในรพ.ลดลง คนที่ป่วยหนักส่วนใหญ่จะติดเชื้อครั้งแรก เป็นคนสูงอายุมีโรคประจำตัวหลายโรค พร้อมแนะนำให้คนสูงอายุ คนที่มีโรคประจำตัวหลายโรค คนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ และยังไม่เคยติดไวรัสโควิดมาก่อน เตรียมฉีดวัคซีนโควิดรุ่นใหม่ป้องกันสายพันธุ์ย่อย JN.1 ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการขึ้นทะเบียนกับ อย. เพื่อลดความรุนแรงของโรค</p>	
<p>ประชุมทฤษฎีลัวบิ่งในไทย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- คณะผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการจาก 13 ประเทศและภูมิภาคร่วมแบ่งปันผลการวิจัยล่าสุดของทฤษฎีลัวบิ่ง (Luobing theory) หรือทฤษฎีโรคร่วมคู่ขนาน ณ กรุงเทพมหานคร ในการประชุมนานาชาติว่าด้วยทฤษฎีลัวบิ่งในต่างประเทศ ครั้งที่ 20 จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ (21 ก.ย.) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของการแพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine, TCM) และเร่งรัดการเผยแพร่การแพทย์แผนจีนสู่ทั่วโลก โดยทฤษฎีลัวบิ่งมอบแนวคิดและวิธีการใหม่ในการป้องกันและรักษาโรคเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงแนวทางอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในการแก้ไขปัญหาจำนวนมากแก่การแพทย์สมัยใหม่</p> <p>ด้าน นายธนภฤต จิตรอารีย์รัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. กล่าวว่า การแพทย์แผนจีนกลายเป็นจุดเชื่อมโยงมิตรภาพระหว่างไทยกับจีน และการประชุมนี้เพิ่มความเข้าใจเกี่ยวกับผลการวิจัยล่าสุดและทิศทางการพัฒนาของทฤษฎีลัวบิ่ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>มะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, แนวหน้า, headtopics, ch7, thaitodaynews, newtv, thaipbs, thansettakij, komchadluek, ch3, kapook, hfocus, thailandplus)</p> <p>- ร.อ.นพ.สมชาย ณะสิทธิชัย ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เผยสถานการณ์โรคมะเร็งในประเทศไทย ว่า ข้อมูลในไทยจะพบผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิดประมาณ 1.4 แสนคนต่อปี โรคมะเร็งที่พบบ่อยจะอยู่ในกลุ่มมะเร็งตับ มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ ส่วนมะเร็งกล้ามเนื้อหัวใจพบน้อยมาก 5-7 คนต่อปี ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ระยะแรกจะไม่ค่อยมีอาการ จะมีอาการเมื่อโรครุนแรง ผ่าตัดออกยาก อีกทั้งกล้ามเนื้อหัวใจเป็นเซลล์ที่เติบโตแล้วไม่ค่อยแบ่งตัวจึงไม่ค่อยไวต่อยาเคมีบำบัด หรือการฉายแสง เพราะยาเคมีบำบัดจะไวต่อเมื่อเซลล์มีการแบ่งตัวเร็ว จึงรักษายากกว่า ต้องใช้การประคับประคอง พร้อมย้ำว่า ไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงว่าเกี่ยวข้องกับวัคซีนโควิด</p>	
<p>อย.เพิ่มมาตรการเข้มคุมน้ำไปผสม 4 x100 ในน้ำดื่มต้ม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, มติชน, ผจก., theagendathai)</p> <p>- นายจิรพงษ์ ทรงวัชรารณ รองโฆษก สธ. เผยหลังจากที่มีการจับกุมการลักลอบขายยาพาราเซตามอล ซึ่งเป็นยาแก้ปวดที่มีฤทธิ์ให้เคลิ้ม และการจับกุมโรงงานเถื่อนผลิตยาน้ำแก้แพ้แก้ไอสำหรับเด็กที่นำไปใช้ผสมสูตร 4x100 ในน้ำดื่มใบกระท่อม นั้น ทาง อย. ได้เพิ่มมาตรการใหม่ตามนโยบายของ รมว.สธ. ในการควบคุมยาอันตรายกลุ่มเสี่ยง โดยเสนอให้มีการปรับสถานะของยาพาราเซตามอลให้เป็นยาควบคุมพิเศษ โดยจ่ายยาให้ผู้ป่วยที่มีใบสั่งแพทย์เท่านั้น ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการยาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมหามาตรการร่วมกับผู้ผลิตและจำหน่ายยาแก้แพ้แก้ไอสำหรับเด็กเพื่อไม่ให้จำหน่ายเกินความจำเป็น ลดการลักลอบนำยาไปผสมในสูตร 4x100</p>	
<p>แผน 'สุขภาพจิตชุมชน'</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์)</p> <p>- ภายหลังการจัดเวทีขับเคลื่อนเชิงนโยบายภาคีเครือข่ายในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตโดยชุมชนท้องถิ่น ได้ข้อสรุปเป็น “ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะด้านการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชนท้องถิ่นตลอดช่วงชีวิต” จำนวน 6 ข้อ ที่จะนำสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะทั้ง 6 ข้อนี้ ได้มาจากการทำงานของ 15 พื้นที่นำร่องทั่วประเทศใน 2 เฟสการทำงาน คือในปี 2564-2565 จำนวน 10 พื้นที่ และขยายผลต่อเนื่องในปี 2566-2567 อีก 5 พื้นที่ ครอบคลุมภาคเหนือ อีสาน ภาคกลาง และภาคใต้</p>	
<p>ลงทะเบียนรับชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., กรุงเทพธุรกิจ, headtopics, thansettakij, sondhitalk, thebangkokinsight)</p> <p>- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผยตามที่มีผู้ส่งต่อข่าวสารเรื่องหญิงไทยอายุ 30-60 ปี ลงทะเบียนรับชุดตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรี ที่แอป เป๋าตัง เป็นข้อมูลจริง ประชาสัมพันธ์ไปยังหญิงไทยที่มีอายุตั้งแต่ 30 ปี-60 ปี ที่ไม่เคยได้รับการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา เข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี HPV DNA Test แบบแยก 14 สายพันธุ์ โดยใช้ชุดเก็บตัวอย่างด้วยตนเอง ได้ฟรี โดยสามารถรับชุดเก็บตัวอย่างได้ที่ แอป เป๋าตัง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข โทร 0 2951 0000 ต่อ 99305, 98033 มือถือ 081-7518634 และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 แห่งทั่วประเทศ</p>	
<p>ข่าวปลอม! 10 อาหารป้องกันการติดเชื้อไวรัสและไซนัสเรื้อรัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, news1live, sondhtalk)</p> <p>- จากกรณีที่มีคำแนะนำในสื่อออนไลน์ระบุว่า 10 อาหาร ป้องกันการติดเชื้อไวรัสและไซนัสเรื้อรัง คือ น้ำ, สับปะรดไม่หวาน, พริกไทย, วาซาบิและฮอสเรดิซ, กระเทียม, โป๊ปไปโอดิก, อาหารที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ, ชিং, ขมิ้น, น้ำมันมะพร้าว ทางกรมการแพทย์ ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีอาหารที่บรรเทาอาการติดเชื้อไซนัสโดยตรงได้ ดังนั้นขอเตือนให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว</p>	
<p>บุกจับหมอเถื่อน อ้างตัวเป็นหมอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, เดลินิวส์, ข่าวสด, Amarintv)</p> <p>- พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.อนุวัฒน์ รักษ์เจริญ รอง ผบก.ปคบ., พ.ต.อ.วีระพงษ์ คล้ายทอง ผกก.4 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ สสจ.เพชรบูรณ์ และสสจ.ชลบุรี เข้าตรวจค้นสถานพยาบาล และบ้านพักที่ตัดแปลง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>เป็นสถานพยาบาลใน จ.เพชรบูรณ์, จ.ชลบุรี และจ.สมุทรสาคร จำนวน 8 จุด พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 8 ราย เป็นหมอเถื่อน 7 ราย และเจ้าของสถานพยาบาล 1 ราย พร้อมตรวจยึดของกลาง เช่น ยาแผนปัจจุบัน ยาขึ้นไม่ขึ้นทะเบียนตำรับ เครื่องสำอาง เครื่องมือแพทย์ 242 รายการ ก่อนส่งตัวผู้ต้องหาทั้งหมดให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดี</p>	
<p><u>รง.ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ ไฟไหม้</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, pptv, onbnews, ch3plus)</p> <p>- โรงงานไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ (ทีพีซี) นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ออกแถลงการณ์ฉบับ 1 ระบุ เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 67 เวลา 12.25 น. ตรวจพบการรั่วไหลของสารตั้งต้นในกระบวนการผลิตพีวีซี ณ โรงงานไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถ.โอ-หนึ่ง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้และกลุ่มควัน ขณะนี้ บริษัทฯ สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เบื้องต้น ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิต รวมถึงขอให้ชุมชนที่อยู่ในทิศทางลมหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน หรือ สวมใส่หน้ากากอนามัยหากจำเป็น โดยบริษัทฯ จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป</p>	
<p><u>คนไทยป่วยโรคมลพิษทางอากาศ</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus,)</p> <p>- สสส. เผยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทำคนไทยป่วย โรคทางเดินหายใจ โรคผิวหนังอักเสบ โรคตาอักเสบ สานพลัง กทม.-ภาคี อบรมเชิงปฏิบัติการเครื่องยนต์ต้นกำลังพลังชีวมวล พร้อมมอบเครื่องยนต์ต้นกำลังพลังชีวมวล เต่าแก๊สซีพีเออร์ เครื่องย่อยฟาง เครื่องอัดแท่งฟางข้าว ให้ กทม. ขยายสู่ภาคการเกษตร ลดปัญหา PM 2.5 จากการเผาในที่โล่ง</p>	
<p><u>รางวัล 'หมออนามัยคนดีศรีแผ่นดิน'</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, The coverage)</p> <p>- นพ.มณฑิร คณาสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 6 เปิดการประชุมวิชาการมูลนิธิเครือข่ายหมออนามัย หัวข้อ "การพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิ ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต" พร้อมมอบรางวัล 'หมออนามัยคนดีศรีแผ่นดิน' เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ ที่ปฏิบัติงานดีเด่นและมีผลงานวิชาการดีเด่น พร้อมวางเป้าหมายสร้างเครือข่ายหน่วยบริการสังกัด สธ.-อปท. ร่วมพัฒนาระบบสุขภาพปฐมภูมิในอนาคต</p>	
<p><u>ยกระดับความสำคัญโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงในประเทศไทย</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ)</p> <p>- มูลนิธิโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ร่วมกับสมาคมกุมารประสาทวิทยา (ประเทศไทย) สมาคมเวชพันธุศาสตร์และจีโนมิกส์ทางการแพทย์ คณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร และบริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ผนึกกำลังจัดงาน "รวมใจ ร่วมมือ ระดมความคิด พิชิตโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง" ครั้งที่ 2 ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสเดือนแห่งการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือโรค Spinal Muscular Atrophy (SMA) ในเดือนสิงหาคม และเดือนแห่งการรณรงค์ด้านการตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดในเดือนกันยายน เพื่อสานต่อการเป็นกระบอกเสียงและเน้นย้ำความสำคัญของการสร้างความเข้าใจ และขับเคลื่อนการตระหนักรู้เกี่ยวกับโรค SMA รวมถึงหนทางเพื่อป้องกันแก่ประชาชนทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ผ่านงานเสวนาและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ตลอดงาน</p>	
<p><u>ตั้งองค์กรอิสระ ดัน'อุตาเวลเนส'</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ)</p> <p>- บอร์ดเมดิคัลฮับ เตรียมประชุม ต.ค.นี้ เร่งเรื่องนโยบายเศรษฐกิจสุขภาพ เป้าไทยเป็น "ฮับสุขภาพโลก" ชงยุทธศาสตร์ฯ 10 ปีเข้าครม. สธ.ดัน 4 เรื่องสำคัญ นวดไทย -เครื่องมือแพทย์-อาหาร-ฟิตเนส ปี 68 เตรียมจัดโรดโชว์โอซากา 6 เดือน เน้นตั้ง "องค์กรอิสระ"หน่วยงานระดับชาติขับเคลื่อน ทั้งนี้ มูลค่าทางเศรษฐกิจด้าน Wellness ของไทยอยู่ที่ 1.2 ล้านล้านบาท</p>	
<p><u>เชิญชวนคนไทย "ลดใช้รถ ลดฝุ่นพิษ สุขภาพดียิ่งยืน" เนื่องในวัน Car Free Day</u></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, linetoday)</p> <p>- นพ.ทศพร เสรีรักษ์ ประธานคณะกรรมการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร กล่าวสนับสนุนการรณรงค์ "ลดใช้รถ ลดฝุ่นพิษ สุขภาพดียิ่งยืน" เนื่องในวัน CAR FREE DAY โดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับ สสส. รณรงค์เชิญชวนบุคลากรภายในรัฐสภา ประกอบด้วย สส. สว. ข้าราชการ ตลอดจนสื่อมวลชน ได้ตระหนักถึงผลกระทบมลพิษที่เกิดจากการใช้รถยนต์ โดยขอให้ใช้รถสาธารณะแทนเพิ่มขึ้น เพื่อลดมลพิษในอากาศ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ลดใช้รถทุกวัน แต่วันที่ 22</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>กันยายนของทุกปี วันคาร์ฟรีเดย์ ขอให้ลดใช้รถยนต์เป็นพิเศษ อย่างไรก็ตาม นอกจากลดการใช้รถยนต์แล้ว ก็อยากให้ทุกคนช่วยกันปลูกต้นไม้ด้วยเพื่อช่วยดูดซับแก๊สพิษ ฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากการใช้รถยนต์</p>	
<p>เครือข่ายเยาวชนฯ ยื่น 6 ข้อเรียกร้อง</p> <p>สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, บ้านเมือง, Hfocus)</p> <p>- นายฐิติวัฒน์ คุ้มกัน แกนนำเครือข่ายเด็กเยาวชน YSDN Thailand ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเป็นข้อเสนอต่อพรรคการเมือง 4 พรรค คือ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคประชาชน เมื่อวันที่ 20 ก.ย.67 ใน 6 เรื่องสำคัญ ได้แก่ 1. ยินยอมและควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าให้เป็นสินค้าที่ผิดกฎหมาย 2. มีนโยบายส่งเสริมด้านสุขภาพจิตในเด็กเยาวชนที่ 3. ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายป้องกันปัญหาเสพติดและพนันออนไลน์ 4. กำหนดให้มียุทธศาสตร์และสนับสนุนพื้นที่สร้างกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ปลอดภัยจากปัจจัยเสี่ยง โดยหน่วยงานของรัฐ เช่น อปท. 5. เพิ่มมาตรการบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 ให้เข้มข้นมากขึ้น 6. ควบคุมการผลิตสุรา ต้องมีใบอนุญาตผลิต ไม่ปล่อยเสรีเหมือนกับกัญชา กระท่อม เพราะสุราไม่ใช่สินค้าธรรมดา</p>	